



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

ĐỢT 1 - 2022

Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy lâu dài tại Trường với các yêu cầu đối với các vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng như sau:

1 - Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	05 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Công nghệ thông tin
Mô tả công việc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia giảng dạy đại học ngành Công nghệ thông tin; 2. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo và công tác hợp tác quốc tế; 3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; 4. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Công nghệ thông tin, (2) Hệ thống thông tin, (3) Công nghệ phần mềm từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; 2. Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương. <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy; 2. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc; 3. Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng chuyên ngành cơ bản; 4. Kỹ năng khác: Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình. <p><u>Ưu tiên:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dưới 40 tuổi, năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo; 2. Có trình độ Thạc sỹ trở lên (<i>Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá, giỏi</i>). 3. Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực xây dựng phần mềm, quản lý dự án hoặc giảng dạy được ở mức cơ bản ít nhất 1 trong các số ngôn ngữ lập trình: Python, C#, Java, C++, PHP, Kotlin, Swift; Thành thạo Framework: Spring, .Net, Laravel. 4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học; 5. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài; 6. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
Cơ hội làm việc và học tập	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

	<ol style="list-style-type: none"> Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.
Quyền lợi	<ol style="list-style-type: none"> Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước; Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước; Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường; Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.
Hồ sơ ứng tuyển	<ol style="list-style-type: none"> Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>); Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tải mẫu <i>tai đây</i>); CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); Lý lịch khoa học (<i>tải mẫu tại đây</i>); Bảng cấp và bảng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); <p style="text-align: center;"><i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i></p>
Địa điểm nộp hồ sơ	<p>Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:</p> <p style="text-align: center;">Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tens@dau.edu.vn</p>
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuhP6

2 - Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	05 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Mô tả công việc	<ol style="list-style-type: none"> Tham gia giảng dạy đại học ngành Kỹ thuật Điện, điện tử; Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo và công tác hợp tác quốc tế; Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Kỹ thuật điện, (2) Điện tử viễn thông, (3) Cơ điện tử, (4) Tự động hóa, (5) Hệ thống nhúng từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu

	<p>(CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.</p> <p>Phẩm chất, Kỹ năng:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy; 2. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc; 3. Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng chuyên ngành cơ bản; 4. Kỹ năng khác: Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình. <p>Ưu tiên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo; 2. Có trình độ Thạc sỹ trở lên (<i>Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá, giỏi</i>). 3. Có kinh nghiệm làm việc thực tế; 4. Có khả năng tối thiểu của một trong các nhóm: (1) thiết kế chương trình PLC, PC, HMI điều khiển hệ thống tự động hóa; (2) lập trình giám sát hoặc điều khiển hệ thống qua PLC hoặc SCADA...; (3) Lập trình vi điều khiển (Arduino, Raspberry Pi,...); (4) Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế mạch điện tử (OrCAD, Altium, Proteus,...); 5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học; 6. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài; 7. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
Cơ hội làm việc và học tập	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 2. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; 3. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.
Quyền lợi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước; 2. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước; 3. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường; 4. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.
Hồ sơ ứng tuyển	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>); 2. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tại đây</i>); 3. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 4. Lý lịch khoa học (tài mẫu <i>tại đây</i>); 5. Bảng cấp và bảng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 6. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); <p><i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i></p>
Địa điểm nộp hồ sơ	<p>Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:.....</p> <p style="text-align: center;">Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn</p>
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.

Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuhP6
------------------	---

3 - Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	04 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Ngoại ngữ
Mô tả công việc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia giảng dạy đại học ngành Ngôn ngữ Anh; 2. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo và công tác hợp tác quốc tế; 3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; 4. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Anh từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. 2. Trình độ tiếng Anh: IELTS tối thiểu 7.0 (<i>không có phần kỹ năng nào dưới 6.0</i>). <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy; 2. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc; 3. Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng media cơ bản phục vụ cho giảng dạy; 4. Kỹ năng khác: Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình. <p><u>Ưu tiên:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dưới 40 tuổi, năng động, có cá tính, có nhiều ý tưởng sáng tạo; 2. Tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài; 3. Có trình độ Thạc sỹ trở lên (TESOL) (<i>Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá, giỏi</i>). 4. Có kinh nghiệm làm việc thực tế; 5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học; 6. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài; 7. Có khả năng giảng dạy thêm một ngôn ngữ (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).
Cơ hội làm việc và học tập	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyên gia công nghệ; 2. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; 3. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.
Quyền lợi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước; 2. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước; 3. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường; 4. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyên gia công nghệ.
Hồ sơ ứng tuyển	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>);

	2. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tại đây</i>); 3. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 4. Lý lịch khoa học (tài mẫu <i>tại đây</i>); 5. Bằng cấp và bằng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 6. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); <i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i>
Địa điểm nộp hồ sơ	Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về: Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tens@dau.edu.vn
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuhP6

4 - Giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	10 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Ngoại ngữ
Mô tả công việc	1. Tham gia giảng dạy đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; 2. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo và công tác hợp tác quốc tế; 3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; 4. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> 1. Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; 2. <u>Trình độ tiếng Trung Quốc</u> : tối thiểu HSK.5 (<i>Tối thiểu đạt 270 điểm, không có phần kỹ năng nào dưới 75 điểm</i>). <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p> 1. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy; 2. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc; 3. Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng media cơ bản phục vụ cho giảng dạy; 4. Kỹ năng khác: Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình. <p><u>Ưu tiên:</u></p> 1. Dưới 40 tuổi, năng động, có cá tính, có nhiều ý tưởng sáng tạo; 2. Tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài; 3. Có trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng hoặc Giáo dục Hán ngữ quốc tế (<i>Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá, giỏi</i>).

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Có kinh nghiệm làm việc thực tế; 5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học; 6. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài; 7. Có khả năng giảng dạy thêm một ngôn ngữ (Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc).
Cơ hội làm việc và học tập	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 2. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; 3. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.
Quyền lợi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước; 2. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước;
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường; 4. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.
Hồ sơ ứng tuyển	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>); 2. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tại đây</i>); 3. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 4. Lý lịch khoa học (tài mẫu <i>tại đây</i>); 5. Bằng cấp và bằng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 6. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); <p style="text-align: center;"><i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i></p>
Địa điểm nộp hồ sơ	<p>Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:</p> <p style="text-align: center;">Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn</p>
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuHP6

5 - Giảng viên ngành Logistics

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	05 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Kinh tế
Mô tả công việc	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tham gia giảng dạy đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 6. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo, cộng tác hợp tác quốc tế; 7. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng;

	8. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <p>3. Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Logistics (2) Kinh tế công nghiệp, (3) Quản trị kinh doanh, (4) Kinh doanh ngoại thương, (5) Kinh tế quốc tế, (6) Vận tải biển từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước;</p> <p>4. Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.</p> <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p> <p>5. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy;</p> <p>6. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc;</p> <p>7. Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng chuyên ngành cơ bản;</p> <p>8. Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, làm việc nhóm.....</p>
	<p><u>Ưu tiên:</u></p> <p>8. Năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo;</p> <p>9. Có trình độ Thạc sĩ trở lên;</p> <p>10. Có kinh nghiệm làm việc thực tế ở các lĩnh vực: (1) Kho bãi; (2) Giao nhận hàng hóa; (3) Vận chuyển hoặc các đơn vị liên quan đến lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.</p> <p>11. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học;</p> <p>12. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài;</p> <p>13. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh;</p> <p>14. Có khả năng sử dụng thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.</p>
Cơ hội làm việc và học tập	<p>4. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyên gia công nghệ;</p> <p>5. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy;</p> <p>6. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.</p>
Quyền lợi	<p>5. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>6. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>7. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường;</p> <p>8. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyên gia công nghệ.</p>
Hồ sơ ứng tuyển	<p>7. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>);</p> <p>8. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tại đây</i>);</p> <p>9. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>10. Lý lịch khoa học (tài mẫu <i>tại đây</i>);</p> <p>11. Bằng cấp và bảng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>12. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p style="text-align: center;"><i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i></p>
Địa điểm nộp hồ sơ	Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:

	Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/03/2022
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuHP6

6 - Giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	10 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Kiến trúc
Mô tả công việc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia giảng dạy đại học thuộc ngành Đồ họa và Multimedia; 2. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo và công tác hợp tác quốc tế; 3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; 4. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Thiết kế đồ họa, (2) Multimedia, (3) Thiết kế thời trang, (4) Tạo dáng công nghiệp từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; 2. Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương. <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy; 2. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc; 3. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm thiết kế mới trong thiết kế đồ họa và multimedia; 4. Kỹ năng khác: Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình. <p><u>Ưu tiên:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dưới 40 tuổi, năng động, có cá tính, có nhiều ý tưởng sáng tạo; 2. Có trình độ Thạc sỹ trở lên; 3. Có kinh nghiệm làm việc thực tế; 4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học; 5. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài; 6. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
Cơ hội làm việc và học tập	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 2. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; 3. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.

Quyền lợi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước; 2. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước; 3. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường; 4. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.
Hồ sơ ứng tuyển	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>); 2. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tai đây</i>); 3. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 4. Lý lịch khoa học (tài mẫu <i>tai đây</i>); 5. Bằng cấp và bảng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 6. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 7. Hồ sơ năng lực cá nhân (Portfolio). <i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i>
Địa điểm nộp hồ sơ	<p>Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:</p> <p style="text-align: center;">Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn</p>
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuHP6

7 - Giảng viên ngành Thiết kế Nội thất

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	10 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Kiến trúc
Mô tả công việc	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tham gia giảng dạy đại học thuộc ngành Thiết kế nội thất; 6. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo và công tác hợp tác quốc tế; 7. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; 8. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Kiến trúc (2) Kiến trúc Nội thất, (3) Thiết kế kiến trúc cảnh quan từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; 4. Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương. <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p>

	<p>5. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy;</p> <p>6. Có năng lực giảng dạy, khả năng trình bày – hướng dẫn tốt, kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình;</p> <p>7. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc;</p> <p>8. Thành thạo các phần mềm: AutoCad, 3Dsmax, Sketchup, Revit và tin học văn phòng.</p> <p>9. Kỹ năng khác: Am hiểu bố trí không gian, lựa chọn màu sắc, hệ thống chiếu sáng, nguyên vật liệu, tùy chỉnh đồ nội thất và lắp đặt.</p>
	<p>Ưu tiên:</p> <p>7. Có cá tính, có nhiều ý tưởng sáng tạo;</p> <p>8. Có trình độ Thạc sỹ trở lên;</p> <p>9. Có kinh nghiệm làm việc thực tế;</p> <p>10. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học;</p> <p>11. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài;</p> <p>12. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.</p>
Cơ hội làm việc và học tập	<p>4. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;</p> <p>5. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy;</p> <p>6. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.</p>
Quyền lợi	<p>5. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>6. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>7. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường;</p> <p>8. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.</p>
Hồ sơ ứng tuyển	<p>8. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>);</p> <p>9. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (<i>tải mẫu tại đây</i>);</p> <p>10. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>11. Lý lịch khoa học (<i>tải mẫu tại đây</i>);</p> <p>12. Bằng cấp và bằng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>13. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>14. Hồ sơ năng lực cá nhân (Portfolio).</p> <p style="text-align: center;"><i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i></p>
Địa điểm nộp hồ sơ	<p>Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:</p> <p style="text-align: center;">Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng</p> <p style="text-align: center;">Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn</p>
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuhP6

8 - Giảng viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	12 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Du lịch
Mô tả công việc	<p>9. Tham gia giảng dạy đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành</p> <p>10. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo, công tác hợp tác quốc tế;</p> <p>11. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng;</p> <p>12. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.</p>
Yêu cầu	<p><u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u></p> <p>5. Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (2) Du lịch, (3) Quản trị khách sạn, (4) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, (5) Quản trị kinh doanh từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước;</p> <p>6. Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.</p> <p><u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u></p> <p>9. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy;</p> <p>10. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc;</p> <p>11. Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng chuyên ngành cơ bản;</p> <p>12. Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, làm việc nhóm...</p> <p><u>Ưu tiên:</u></p> <p>15. Năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo;</p> <p>16. Có trình độ Thạc sỹ trở lên;</p> <p>17. Có kinh nghiệm làm việc thực tế ở các lĩnh vực: (1) Hướng dẫn viên du lịch; (2) Lữ hành; (3) Lưu trú; (4) Nhà hàng; (5) Tổ chức sự kiện; hoặc các đơn vị, sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực du lịch.</p> <p>18. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học;</p> <p>19. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài;</p> <p>20. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.</p> <p>21. Có khả năng sử dụng thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.</p>
Cơ hội làm việc và học tập	<p>7. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ;</p> <p>8. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy;</p> <p>9. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.</p>
Quyền lợi	<p>9. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>10. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>11. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường;</p>

	12. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.
Hồ sơ ứng tuyển	13. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>); 14. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tại đây</i>); 15. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); 16. Lý lịch-khoa-học-(tài mẫu <i>tại đây</i>); 17. Bằng-cấp-và-bảng-điểm-(<i>bản-photocopy có chứng-thực</i>); 18. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>); <i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i>
Địa điểm nộp hồ sơ	Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về: Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiên trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuhP6

9 – Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh

Chức danh	Giảng viên
Số lượng	10 Giảng viên
Hình thức làm việc	Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị	Khoa Kinh tế
Mô tả công việc	13. Tham gia giảng dạy đại học ngành Quản trị Kinh doanh 14. Tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển và quản lý chương trình đào tạo, công tác hợp tác quốc tế; 15. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và hoạt động phục vụ cộng đồng; 16. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của trường khi có yêu cầu.
Yêu cầu	<u>Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:</u> 7. Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Đại học hệ chính quy loại khá trở lên các ngành: (1) Quản trị Kinh doanh (2) Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, (3) Quản trị Doanh nghiệp, (4) Quản trị Kinh doanh thương mại từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước; 8. Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương. <u>Phẩm chất, Kỹ năng:</u> 13. Trung thực, tâm huyết với công tác giảng dạy; 14. Ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học và nhiệt tình trong công việc; 15. Thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng chuyên ngành cơ bản; 16. Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, làm việc nhóm....

	<p>Ưu tiên:</p> <p>22. Năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo;</p> <p>23. Có trình độ Thạc sĩ trở lên;</p> <p>24. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học;</p> <p>25. Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước hoặc nước ngoài;</p> <p>26. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh;</p> <p>27. Có khả năng sử dụng thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.</p>
Cơ hội làm việc và học tập	<p>10. Được làm việc trong môi trường năng động và đoàn kết; có nhiều cơ hội phát triển trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;</p> <p>11. Được làm việc trong các nhóm nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy;</p> <p>12. Có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển các học bổng đi học và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài giống như giảng viên các trường đại học công lập lớn tại Việt Nam.</p>
Quyền lợi	<p>13. Lương theo chế độ và mức lương cao hơn quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>14. Được hưởng: (1) bảo hiểm xã hội, (2) bảo hiểm y tế, (3) bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước;</p> <p>15. Các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà trường;</p> <p>16. Các khoản thu nhập khác từ: (1) giờ dạy, (2) các hoạt động nghiên cứu khoa học và (3) chuyển giao công nghệ.</p>
Hồ sơ ứng tuyển	<p>19. Thư ứng tuyển (<i>viết tay</i>), Thư giới thiệu (<i>nếu có</i>);</p> <p>20. Sơ yếu lý lịch xin việc có dán ảnh 4x6 cm (tài mẫu <i>tại đây</i>);</p> <p>21. CMND và Hộ khẩu (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>22. Lý lịch khoa học (tài mẫu <i>tại đây</i>);</p> <p>23. Bằng cấp và bảng điểm (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p>24. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (<i>nếu có</i>) - (<i>bản photocopy có chứng thực</i>);</p> <p><i>Không hoàn trả hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.</i></p>
Địa điểm nộp hồ sơ	<p>Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tuyển dụng qua đường bưu điện về:</p> <p style="text-align: center;">Phòng Tổ chức - Nhân sự Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 387.99.98 - Email: tcns@dau.edu.vn</p>
Hạn nộp hồ sơ	Trước 17h00 ngày 14/02/2022.
Thời gian phỏng vấn	Dự kiến: ngày 01/3/2022.
Nộp hồ sơ online	Ứng viên nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/wffTBHQew9oEBuhP6

PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

Trưởng phòng



Lê Tấn Ngọc